

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

3.2 มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมินความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับความเสี่ยง									สถานะความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
การบริหารความเสี่ยงโครงการย้ายห้อง Data Center	ความเสี่ยงด้านนโยบาย	ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้เนื่องจากต้องปิดเครื่องแม่ข่ายในขณะเคลื่อนย้าย	2	3		การจัดทำเครื่องแม่ข่ายสำรองเพื่อให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้	ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้โดยไม่ได้รับผลกระทบระหว่างการย้ายห้อง Data Center	มีการจัดตั้ง Site สำรองเพื่อใช้ในกรณีศูนย์ข้อมูลหลักเกิดความขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้	12 เดือน/สวส	มีการจัดทำระบบบันทึกข้อมูลรายละเอียดประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่าย	มีการจัดทำระบบบันทึกข้อมูล รายละเอียดประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่าย				
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้	2	4		การติดตั้งและขนย้ายอุปกรณ์ผิดพลาดเนื่องจากไม่มีการกำหนดขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณ์	มีการกำหนดขั้นตอนในการติดตั้งและย้ายอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ	ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ให้ใช้งานได้	12 เดือน/สวส	มีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ด้วยระบบ Monitor	มีการสรุปผลการดำเนินงานการตรวจสอบผลการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์				
	ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	คุณภาพและเสถียรภาพของระบบสารสนเทศห้อง Data Center	2	4		อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลห้องให้มีความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศในห้อง Data Center	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศ และควรเพิ่มความรู้อื่นๆในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น มีการสำรวจระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	อบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้อง Data Center ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	12 เดือน/สวส	มีการให้ความรู้ในการแก้ไขระบบสารสนเทศเบื้องต้น สำรวจอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน หากอุปกรณ์ชำรุดให้ทำรายงานเพื่อดำเนินการซ่อม	มีการให้ความรู้ในการแก้ไขระบบสารสนเทศเบื้องต้น สำรวจอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน หากอุปกรณ์ชำรุดให้ทำรายงานเพื่อดำเนินการแจ้งซ่อม				